

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามตปท., ผิดหวังมาตรการเฟด-กังวลศก.โลก

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินต่างประเทศ หลังธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ไม่ได้มีมาตรการที่ส่งผลเชิงบวกเพียงพอต่อตลาด ทำให้นักลงทุนยังคงกังวลกับภาวะเศรษฐกิจโลกต่อไป

*ดอลลาร์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน เมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้แรงหนุนจากความน่าสนใจของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ที่สูงกว่าดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐ หลังจากเฟดจะปรับพอร์ตการลงทุนไปถึงพันธบัตรระยะยาวมากขึ้น

*เฟดได้ประกาศโครงการที่มีชื่อว่า **Operation Twist** ซึ่งเป็นการสร้างแรงกดดันในช่วงขาสูงมากขึ้น ต่ออัตราดอกเบี้ยระยะยาว เพื่อช่วยหนุนตลาดที่อยู่อาศัยที่ซบเซา โดยเฟดจะดำเนินโครงการมูลค่า 4 แสนล้านดอลลาร์ ด้วยการขายพันธบัตรระยะสั้น และเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาว

*ดอลลาร์ยังได้แรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่เฟดไม่สามารถสร้างความพอใจให้แก่ผู้ที่คาดหวังว่า จะมีการผ่อนคลายทางการเงินมากกว่านี้ ซึ่งทำให้หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยง อาทิ ยูโร และดอลลาร์ออสเตรเลีย ดิ่งลง

*เฟดมีความเห็นเชิงลบต่อภาวะเศรษฐกิจ และระบุว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว ขณะที่สัญญาเงินตรา บ่งชี้ถึงการอ่อนตัวลงต่อเนื่องของตลาดแรงงานโดยรวม และอัตราว่างงานก็ยิ่งเพิ่มขึ้น

*ปอนด์อ่อนคาลง หลังรายงานการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษ บ่งชี้ว่าธนาคารพร้อมจะอัดฉีดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจมากขึ้น

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูกลดลงถึงขั้นนำหน้าระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.412 บาท

*08.56 บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.60/65 จาก 30.43/47 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.61/68 จาก 30.43/46 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.74/77 จาก 76.64 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3573/74 จาก 1.3599 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"วันนี้ค่อนข้างเหวี่ยงแรง หลังจากเฟดไม่ได้มีอะไร ทำให้ sentiment ช่วงนี้ ดูไม่ค่อยดีเท่าไร" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้าอ่อนค่าค่อนข้างมาก ตามความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ หลังจากเฟดไม่มีมาตรการที่ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาด ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ยังคงอยู่ในเชิงลบต่อเนื่อง

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทในวันนี้ จะแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างกว้าง โดยมีแนวต้านที่ 30.63 และแนวรับที่ 30.72